



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.๙ ๐๓๕ - ๕๓๕๔๑๗ ต่อ ๑๐๑

ที่ ศธ ๐๔๒๓๙/

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กลุ่มอำนวยการเห็นควรจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เรื่อง มาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ขึ้น และขอแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศและคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนิชานันท์ สัตยญเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เรียน ผอ.สพม.๙  
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
น.ย.

(นางกัญญา โทสาลี)

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

(นายเจริญชัย กิตติพิริยะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  
เรื่อง มาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน จึงได้กำหนดมาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ของบุคลากร ในสังกัดให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

๑. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานโดยจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

๒. ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

๓. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

๔. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

๕. ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ

๗. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเจริญชัย กิตติพิริยะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑